

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้กำหนดให้ 'อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ' เป็นหนึ่งใน 'กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ' ซึ่งมีจำนวน 12 กลุ่ม โดยอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอยู่ในอันดับที่ 11 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเป็นโครงสร้างพื้นฐานและหลักประกันทางด้านความมั่นคงของประเทศต่อความพร้อมรบของกองทัพในด้านยุทธโปกรณ์และขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจึงถูกยกให้เป็นวาระสำคัญที่บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และอยู่ในนโยบายของกระทรวงกลาโหม (หมายเหตุ : กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษใน EEC ประกอบด้วย 1. ยานยนต์สมัยใหม่ 2. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. การแปรรูปอาหาร 6. หุ่นยนต์ 7. การบินและโลจิสติกส์ 8. เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9. ดิจิทัล 10. การแพทย์และสุขภาพครบวงจร 11. การป้องกันประเทศ 12. การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา)

### BOI ได้ออกนโยบายสำหรับสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ดังนี้

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	คำอธิบาย
1. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานพาหนะ และระบบอาวุธ เพื่อการป้องกันประเทศ	A2	A1 - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่กำหนดวงเงินสูงสุด
2. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานไร้คนขับเพื่อการป้องกันประเทศและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม	A1	- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร - ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
3. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอาวุธและเครื่องช่วยฝึกเพื่อการป้องกันประเทศและชิ้นส่วน ด้านการผลิตและ/หรือซ่อมอาวุธ	A2 <small>หากเป็นระบบจำลองฝึกเสมือนจริงได้สิทธิ์</small>	A2 - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
4. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ	A2	- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร - ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส. 2/2561 เรื่อง การให้การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
<http://www.faq108.co.th/boi/law/incentive.php>

ระดับของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบ่งได้ดังนี้  
**Tier 1** ประเทศที่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สมบูรณ์แบบ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดได้ถึงระดับสูงสุด เช่น สหรัฐฯ รัสเซีย จีน กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก เป็นต้น  
**Tier 2** อุตสาหกรรมป้องกันประเทศยังไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดได้ถึงระดับสูงสุดด้วยข้อจำกัดบางประการ (ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและการเมือง) เช่น เกาหลีใต้ อินเดีย บราซิล สิงคโปร์ แคนาดา แอฟริกาใต้ เป็นต้น  
**Tier 3** ประเทศที่สามารถผลิตยุทธโปกรณ์ได้เพียงบางส่วน มีขีดความสามารถเพียงพอต่อการซ่อมบำรุง และสร้างยุทธโปกรณ์บางประเภทเพื่อสนับสนุนให้กองทัพเท่านั้น เช่น ไทย เป็นต้น

### ตัวอย่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในตลาดโลก



ดาวน์โหลดเอกสาร